



**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2024-2029**

Điện Bàn, ngày 01 tháng 4 năm 2024

NỘI QUY

**Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Điện Bàn
lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029**

Để góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã Điện Bàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ban tổ chức Đại hội yêu cầu mỗi đại biểu, mỗi cán bộ, hội viên tham dự Đại hội phát huy vai trò trách nhiệm và thực hiện tốt những nội dung sau:

1- Mỗi đại biểu chính thức đeo phù hiệu Đại hội (cài bên ngực trái) để dùng khi ra vào khu vực tổ chức Đại hội. Không đeo phù hiệu đại biểu khi ra ngoài khu vực quy định. Đại biểu sử dụng biểu quyết các nội dung tại Đại hội; thẻ biểu quyết được tích hợp thông tin đại biểu, tài liệu Đại hội cho đại biểu chính thức sử dụng.

2- Đại biểu tham gia tất cả các hoạt động theo đúng chương trình nội dung làm việc của Đại hội. Không làm việc riêng, nói chuyện riêng trong thời gian làm việc của Đại hội. Hạn chế đi ra ngoài trong thời gian làm việc để không làm ảnh hưởng đến nội dung làm việc. Khi vắng mặt trong thời gian làm việc phải báo cáo với trưởng đoàn để báo cáo với Đoàn Chủ tịch.

3- Đại biểu tham dự Đại hội ngồi đúng vị trí quy định của Ban tổ chức. Không hút thuốc lá, nhai kẹo cao su, điện thoại di động phải khóa hoặc để chế độ im lặng trong giờ làm việc.

4- Trang phục khi đến Đại hội:

* Đối với đại biểu là Nam: Mặc đồng phục áo Thanh niên có logo của Hội LHTN Việt Nam bên cánh tay trái; mang cà vạt trắng và quần tây sẫm màu, mang giày.

* Đối với đại biểu là Nữ: Mặc đồng phục áo Thanh niên có logo của Hội LHTN Việt Nam bên cánh tay trái; mang cà vạt trắng và váy công sở sẫm màu, mang giày hoặc gút.

* Đối với đại biểu thanh niên tôn giáo: Mặc trang phục của tôn giáo mình.

* Đối với đại biểu thanh niên khuyết tật: Mặc trang phục phù hợp.

* Đối với đại biểu thanh niên các CLB-Đội-Nhóm: Mặc trang phục của CLB-Đội-Nhóm mình sinh hoạt.

* Đối với thanh niên LLVT, thầy thuốc trẻ: Mặc trang phục của ngành.

5- Các đại biểu phải giữ gìn tài liệu và nội dung làm việc. Tuyệt đối không chia sẻ, cấp phát các tài liệu không được Đoàn chủ tịch cho phép. Những

tài liệu quy định thu hồi, đại biểu phải có trách nhiệm nộp cho Trưởng đoàn để giao lại cho Ban tổ chức.

6- Để đảm bảo an toàn tuyệt đối nơi làm việc của Đại hội yêu cầu các đại biểu:

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, bảo vệ Đại hội, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn trật tự trong quá trình Đại hội.

- Chỉ có đại biểu Đại hội và người có trách nhiệm mới được đến khu vực làm việc của Đại hội.

- Không tiếp khách và giải quyết công việc riêng tại khu vực làm việc của Đại hội.

7- Đại biểu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng trí tuệ, tham gia đóng góp vào nội dung của Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội. Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ, ý thức học hỏi, xây dựng giúp nhau cùng tiến bộ.

8- Tất cả các đại biểu dự Đại hội phải chấp hành nghiêm túc nội quy của Đại hội. Nếu đại biểu nào vi phạm tùy theo mức độ mà xử lý.

9- Những vấn đề phát sinh sẽ được Ban tổ chức Đại hội thông báo hướng dẫn bổ sung.

10- Thời gian làm việc của Đại hội: **02 buổi.**

- *Phiên thứ nhất: chiều ngày 11/4/2024, từ 13h15 đến 15h30.*

- *Phiên thứ hai: sáng ngày 12/4/2024, từ 7h15 đến 11h00..*

Yêu cầu đại biểu thực hiện nghiêm thời gian làm việc của Đại hội, đại biểu phải có mặt tại địa điểm làm việc trước giờ quy định 15 phút.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI